

โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ระหว่างวันที่ 2 - 8 มีนาคม 2562

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ที่		ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	อบท.	สังกัด	อำเภอ	จังหวัด
1	น.ส.	กชพร	ตามวงศ์ศรี	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบจ.	เขียงราย	เมืองเขียงราย	เขียงราย
2	น.ส.	กชพรรณ	สินธุ์ฉาย	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	เขาย้อย	เขาย้อย	เพชรบุรี
3	น.ส.	กชวรรณ	ทาแก้วน้อย	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ผาน้อย	วังสะพุง	เลย
4	นาง	กนกพรรณ	บัวเกิด	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	พลับพลา	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี
5	น.ส.	กนกพรรณ	พงษ์สิทธิศักดิ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	โคกสี	สว่างแดนดิน	สกลนคร
6	น.ส.	กนกวรรณ	อุพัฒนา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	ศาลเจ้าไก่อ่ต๋อ	ลาดยาว	นครสวรรค์
7	นาง	กมลพร	แสงเรือง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบจ.	ลพบุรี	เมืองลพบุรี	ลพบุรี
8	น.ส.	กมลวรรณ	อินตะนัย	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	โพธิ์กระสังข์	ขุนหาญ	ศรีสะเกษ
9	น.ส.	กรณษา	บริสุทธิ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ดอนชะเอม	ท่ามะกา	กาญจนบุรี
10	น.ส.	กรธนาวีร์	อ่อนสำอางค์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	ค่ายบางระจัน	ค่ายบางระจัน	สิงห์บุรี
11	นาง	กรรณิการ์	ราวิชัย	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ศรีเมืองชุม	แม่สาย	เขียงราย
12	นาง	กรองรัตน์	ไชยกว้าง	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร
13	นาย	กฤตภาส	ภาณุวัฒน์ชัย	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	เวียง	เวียงป่าเป้า	เขียงราย
14	น.ส.	กฤษณา	หรีจันดา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	ทราย	เมืองตราด	ตราด
15	นาง	กอบแก้ว	นาคะสุนทร	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	โนนเมือง	ขามสะแกแสง	นครราชสีมา
16	น.ส.	กัญญนันท์	ท่าทราย	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ตลาดจินดา	สามพราน	นครปฐม
17	นาง	กัญญรัตน์	คลองแคล้ว	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	ธาตุพนมใต้	ธาตุพนม	นครพนม
18	น.ส.	กัญญามณี	รสจันทร์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร
19	น.ส.	กาญจนา	คำปัน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	ห้วยไคร้	แม่สาย	เขียงราย
20	นาง	กาญจนา	กร	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	เมืองทองท่าแร่	เมืองสกลนคร	สกลนคร
21	นาง	กาญจนา	แสงอาวุธ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	แม่คำมี	เมืองแพร่	แพร่
22	นาง	กานต์ธิดา	ปอแก้ว	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	โคกจาน	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี
23	น.ส.	กุลธิดา	พิณวานิช	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	ท่ายาง	เมืองชุมพร	ชุมพร
24	น.ส.	กุลริศา	คำลิตร์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	บ้านฝาง	กระนวน	ขอนแก่น
25	น.ส.	กุสุมา	ด้วงทา	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	โพนงาม	หนองหาน	อุดรธานี
26	น.ส.	เก็จมณี	หม่องพิชัย	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ประสงค์	ท่าชนะ	สุราษฎร์ธานี
27	น.ส.	เกวรินทร์	ฤกษ์ดำเนินกิจ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	บ้านบึง	บ้านบึง	ชลบุรี
28	นาง	เกษรินทร์	แก่นจันทร์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบจ.	สุรินทร์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์
29	น.ส.	ชนิษฐา	เจริญวงศ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	น้ำน้อย	หาดใหญ่	สงขลา
30	นาง	ขวัญ	สิงห์ทองไชย	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	อากาศอำนวย	อากาศอำนวย	สกลนคร
31	นาง	คณิษฐา	สุดหอม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	เปือยใหญ่	โนนศิลา	ขอนแก่น
32	นาง	คณินันต์	สีดารอด	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	ป็อกเป็ก	เมืองสระบุรี	สระบุรี
33	นาย	คมสันต์	ตอกลาง	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	กระซอน	พิมาย	นครราชสีมา

โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ระหว่างวันที่ 2 - 8 มีนาคม 2562

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ที่		ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	อบท.	สังกัด	อำเภอ	จังหวัด
34	นาย	คุณัญญา	แช่มช้อย	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	บางยาง	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร
35	น.ส.	จตุพร	สุวรรณมงคล	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบจ.	ลำพูน	เมืองลำพูน	ลำพูน
36	น.ส.	จัน	สวัสดิไชย	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	บางสระแก้ว	แหลมสิงห์	จันทบุรี
37	น.ส.	จันจิรา	บริบูรณ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	แม่เจดีย์	เวียงป่าเป้า	เชียงราย
38	นาง	จันทนา	สวามิวัศดี	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ตาตควัน	พญาเม็งราย	เชียงราย
39	น.ส.	จันทร์เพ็ญ	ชาประดิษฐ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ตาก้อง	เมืองนครปฐม	นครปฐม
40	นาง	จันทร์เพ็ญ	ศรีชาญ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทม.	ปราจีนบุรี	เมืองปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี
41	นาง	จันทร์เพ็ญ	อ่างทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	ทับมา	เมืองระยอง	ระยอง
42	น.ส.	จันทร์ช	ปัจจมะ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	บางน้ำจืด	หลังสวน	ชุมพร
43	น.ส.	จารุวรรณ	อุดร	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	ราชคราม	บางไทร	ยา
44	นาง	จิญฉะ	อสุภา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบจ.	สุรินทร์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์
45	น.ส.	จิตตานันท์	ใจหาญ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	หนองตาคง	โป่งน้ำร้อน	จันทบุรี
46	นาง	จิตติมา	พลสินธนาพงษ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	เชียงรากใหญ่	สามโคก	ปทุมธานี
47	น.ส.	จิตรลดา	เอี่ยมก๊ก	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	บางเสาธง	บางเสาธง	สมุทรปราการ
48	นาง	จินตนา	ศรีเฉลิม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	เขตรอุดมศักดิ์	สัตหีบ	ชลบุรี
49	นาง	จิรชยา	ชันระวุธ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	แก่งโสภา	วังทอง	พิษณุโลก
50	น.ส.	จิรชยา	พัฒนา	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	ตาสีหี	ปลวกแดง	ระยอง
51	นาง	จิระวรรณ	เนื่องทะบาล	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	บึงเนียม	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น
52	นาง	จิรัชญา	ฉายศรี	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	บ้านเตื่อ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ
53	นาง	จิรัชยา	ภูพาดศรี	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	บัวบาน	ยางตลาด	กาฬสินธุ์
54	น.ส.	จิราพร	จันทวัน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ป่าจิว	ศรีสขนาลัย	สุโขทัย
55	นาง	จิราภรณ์	แปงการिया	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	หาดเสี้ยว	ศรีสขนาลัย	สุโขทัย
56	น.ส.	จิราภรณ์	เอี่ยมโพธิ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	บ้านกล้วย	เมืองชัยนาท	ชัยนาท
57	นาง	จิราวรรณ	หนูสุวรรณ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	คลองเฉลิม	งขลา	พัทลุง
58	นาง	จิราวรรณ	สิทธิทองจันทร์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	กกปลาซิว	ภูพาน	สกลนคร
59	น.ส.	จิรนนท์	จุมปา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	เวียง	ฝาง	เชียงใหม่
60	นาย	จิรพงษ์	อินคล้า	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	หลักห้า	บ้านแพ้ว	สมุทรสาคร
61	นาง	จิราภรณ์	ศิริบูรณ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	บวัก้าง	สันกำแพง	เชียงใหม่
62	น.ส.	จุฑาภรณ์	หน่วยโสภ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ละหานนา	แวงน้อย	ขอนแก่น
63	น.ส.	จุฑาภรณ์	ปิละไสย	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	ป่าคลอก	ถลาง	ภูเก็ต
64	น.ส.	เฉลิมลักษณ์	ปวงขจร	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	วังซัน	วังซัน	แพร่
65	น.ส.	ชญาภา	ดอนไพรพรม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ชุมแสงสงคราม	บางระกำ	พิษณุโลก
66	นาง	ชนากานต์	นนพิทักษ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	บ้านเม็ง	หนองเรือ	ขอนแก่น

โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ระหว่างวันที่ 2 - 8 มีนาคม 2562

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ที่		ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	อบท.	สังกัด	อำเภอ	จังหวัด
67	นาง	ชนาภา	พลจันทิก	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	หัวฝาย	แคนดง	บุรีรัมย์
68	น.ส.	ชนิสรา	ศรีระกิง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	สุรนารี	นครราชสีมา	นครราชสีมา
69	นาง	ชมภู.	เรือลม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	ช่อแฮ	เมืองแพร่	แพร่
70	นาง	ชลาลัย	ศศิธรานนท์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	แวงน้อย	แวงน้อย	ขอนแก่น
71	น.ส.	ชวัลรัตน์	ปัตตะสงคราม	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	หนองคู	นาคน	มหาสารคาม
72	นาง	ชัชพร	สินสมุทร	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ริมกก	เมืองเชียงราย	เชียงราย
73	น.ส.	ชัชรินทร์	ชะเอมสินธุ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	เขาน้อย	ปราณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์
74	น.ส.	ชานิดา	ไทรงามเอี่ยม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	บางไทรป่า	บางเลน	นครปฐม
75	นาย	ชิงชัย	สุขผดุง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ดงเค็ง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น
76	น.ส.	ชีวีรัตน์	สระแพ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทม.	คองหงส์	หาดใหญ่	สงขลา
77	น.ส.	ชุตินันท์	สร้อยแก้ว	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	มิตรภาพ	แม่สาย	เชียงราย
78	น.ส.	ชุตินภา	จำปาวัฒน์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	อาฮี	ท่าลี่	เลย
79	น.ส.	ญาณิศา	นนท์คลัง	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	รอบเวียง	เมืองเชียงราย	เชียงราย
80	นาง	ญาณดา	สวนะปรีดี	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	พลับพลา	โชคชัย	นครราชสีมา
81	น.ส.	ญาติกา	สุขตระวงศ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ป่าสัก	เชียงแสน	เชียงราย
82	น.ส.	ฐานิต	พุกบ้านยาง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	บางกระทึก	สามพราน	นครปฐม
83	น.ส.	ฐิติมา	ตาตะนุต	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	คลองวาฬ	ประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์
84	น.ส.	ฐิรัฎฐญาล	กัญจนิธิกรธ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	หัวรอ	เมืองพิษณุโลก	พิษณุโลก
85	นาง	ทานมาศ	ยสรุ่งเรือง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	บ้านเล่า	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ
86	น.ส.	ณชญาดา	บุญทา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ศรีดอนมูล	เชียงแสน	เชียงราย
87	นาง	ณฐิตา	แผงไม้	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ขามเฒ่า	เมืองนครพนม	นครพนม
88	นาง	ณภาสัณัฐ	เชียนฮะ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	จอมสวรรค์	แม่จัน	เชียงราย
89	นาย	ณรงค์	พุทธสาร	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	พญาเม็งราย	พญาเม็งราย	เชียงราย
90	ส.อ.	ณรัฎฐชนพงศ	เป็ยวงษ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบจ.	ลพบุรี	เมืองลพบุรี	ลพบุรี
91	นาง	ณัฐิณี	สินศิริ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	พรหมณี	เมืองนครนายก	นครนายก
92	น.ส.	ณัฐติยา	ดวงบุบผา	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบจ.	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	ชลบุรี
93	นาง	ณัฐวรรณ์	แวงสุข	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	โคกสี	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น
94	นาง	ณัฐวิภา	วงศ์อ้ายตาล	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	หนองหอย	เมืองเชียงใหม่	เชียงใหม่
95	น.ส.	ณัฐสิมา	ทัศนา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ไร่เก่า	สามร้อยยอด	ประจวบคีรีขันธ์
96	น.ส.	ณิชนน	หาญประเสริฐ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	หัวสำโรง	แปลงยาว	ฉะเชิงเทรา
97	น.ส.	ณิชภาพร	อุปพงษ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	ผักตบ	หนองหาน	อุดรธานี
98	นาง	ณิชภา	น้อยมะเฟือง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	สารภี	หนองบุญมาก	นครราชสีมา
99	น.ส.	ณิชภา	สันธิ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบจ.	เชียงราย	เมืองเชียงราย	เชียงราย

โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ระหว่างวันที่ 2 - 8 มีนาคม 2562

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ที่		ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	อปท.	สังกัด	อำเภอ	จังหวัด
100	นาย	ดลไพสิทธิ์	อุปพงษ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	เชียงใหม่	เมืองสกลนคร	สกลนคร
101	น.ส.	ดลยพร	ปาคำทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	บางบุตร	บ้านค่าย	ระยอง
102	น.ส.	ดวงกมล	จีบโพธิ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	หนองงูเหลือม	เกียรติ	นครราชสีมา
103	นาง	ดวงดาว	อานุกาพย์รียง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบจ.	ลำปาง	เกาะคา	ลำปาง
104	นาย	ดำรงค์	คนเที่ยง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ทุ่งฮั่ว	วังเหนือ	ลำปาง
105	น.ส.	เตือนใจ	พิทักษ์ป่อแก	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	เวียงคำ	กุมภวาปี	อุดรธานี
106	นาง	ธรินันท์	นิชรรัตน์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	หนองบ่อ	อุบลราชธานี	อุบลราชธานี
107	นาง	ทราทิพย์	พระลับรักษา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	พระลับ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น
108	น.ส.	ทศบงกช	เกลี้ยงดา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	หนองน้ำแดง	ปากช่อง	นครราชสีมา
109	น.ส.	ทองปาน	คำไสภา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	บ้านป่า	แก่งคอย	สระบุรี
110	น.ส.	ทัศนีย์	จูเจีย	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทม.	อรัญญิก	เมืองพิษณุโลก	พิษณุโลก
111	นาง	ทัศนีย์	อินทรทำนา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	เสอเพลอ	กุมภวาปี	อุดรธานี
112	นาง	ทิตตยา	สุริยวงษ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ทุ่งน้อย	เมืองนครปฐม	นครปฐม
113	นาง	ทิตยา	ยอดทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบจ.	นครสวรรค์	นครสวรรค์	นครสวรรค์
114	น.ส.	ทิพย์ญดา	เกาะแก้ว	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	เดิมบาง	บวช	สุพรรณบุรี
115	น.ส.	ทิพย์ประภา	ทองสี	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทน.	ขอนแก่น	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น
116	น.ส.	ทิพย์วดี	ปวงศรี	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	โคกสูง	ปลาปาก	นครพนม
117	น.ส.	ทิพวรรณ	ศักดิ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	ท่าตะโก	ท่าตะโก	นครสวรรค์
118	นาง	ทิพวัลย์	เอกเรือง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	บ้านเรื่อน	ป่าซาง	ลำพูน
119	นาง	ทิพาพร	กุลสวัสดิ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบจ.	นครนายก	เมืองนครนายก	นครนายก
120	น.ส.	ทิภาพร	คำนวนจิตร	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	ปากนคร	นครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช
121	นาย	ธนน	พงศ์ชนะฤๅษ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	ย่านยาว	สวรรคโลก	สุโขทัย
122	น.ส.	ธนพร	โตเอี่ยม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	บ้านเลือก	โพธาราม	ราชบุรี
123	นาย	ธนวันต์	เป่าชำนาญ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทน.	สมุทรสาคร	สมุทรสาคร	สมุทรสาคร
124	นาย	ธันฐ	โพธิ์ไทรย์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	บ้านโพน	โพนนาแก้ว	สกลนคร
125	นาง	ธันฐชา	มณีโชติ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	เวียงเหนือ	เวียงชัย	เชียงราย
126	นาง	ธนันท์ชล	ภานิตย์โรจน์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	คลองขาม	ยางตลาด	กาฬสินธุ์
127	นาง	ธนาภา	อุตม์อ่าง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบจ.	เพชรบูรณ์	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์
128	น.ส.	ธนิดา	โยธามิขกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทม.	ตาก	เมืองตาก	ตาก
129	นาย	ธรรมสัจจา	นกพุทธา	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	บ้านเหล่า	บ้านฝาง	ขอนแก่น
130	นาง	ธรานันท์	บรรหาร	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	บางกะดี	เมืองปทุมธานี	ปทุมธานี
131	นาย	ธวัชชัย	สมเจริญ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	วังไผ่	เมืองชุมพร	ชุมพร
132	น.ส.	ชญญาพร	เภารอด	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	คอรุ่ม	พิชัย	อุตรดิตถ์

โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ระหว่างวันที่ 2 - 8 มีนาคม 2562

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ที่		ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	อบท.	สังกัด	อำเภอ	จังหวัด
133	น.ส.	ฉัญพร	ทับทิม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	นครสวรรค์คตก	นครสวรรค์	นครสวรรค์
134	นาง	ฉัญภา	สิงห์ทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	สองพี่น้อง	ท่าใหม่	จันทบุรี
135	น.ส.	ฉัญรัตน์	กุลนนท์ธนพันธ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	ก้งแอน	ปราสาท	สุรินทร์
136	นาง	ฉัญวรัตน์	หนูฉิ่ง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทม.	ม่วงงาม	สิงหนคร	สงขลา
137	นาง	ฉันย์ธิดา	โทะนุบล	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทม.	สุรินทร์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์
138	นาง	จิตาพร	ผิวดี	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	เชิงชุม	พรรณานิคม	สกลนคร
139	น.ส.	จิตารัตน์	ไชยสัจ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม
140	นาย	จีชัย	รัตนางกูร	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบจ.	ลพบุรี	เมืองลพบุรี	ลพบุรี
141	นาย	จีรเดช	ชาญชัยวุฒิไกร	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	อาจสามารถ	เมืองนครพนม	นครพนม
142	นาง	งนุช	สุขชนพดพิวงค์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทม.	สะเดา	สะเดา	สงขลา
143	นาง	นพมาศ	เต็มพันธ์ุ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	เมืองพาน	พาน	เชียงราย
144	นาง	นพวรรณ	คัชมาตย์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบจ.	พิจิตร	เมืองพิจิตร	พิจิตร
145	น.ส.	นภัทร	ริมพิสร	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	สถาน	เชียงของ	เชียงราย
146	นาง	นภาพร	แก้วธรรมมา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	ท่าช้าง	สว่างวีระวงศ์	อุบลราชธานี
147	น.ส.	นฤมล	พาทีชอบ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	แพรภษา	สมุทรปราการ	สมุทรปราการ
148	นาง	นฤมล	สาตสิน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	หาดอาษา	สรรพยา	ชัยนาท
149	น.ส.	นฤมล	อาลัย	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทม.	เพชรบุรี	เมืองเพชรบุรี	เพชรบุรี
150	นาง	นวิรัตน์	ศรีไพบุลย์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทม.	คองหงส์	หาดใหญ่	สงขลา
151	นาง	น้อมจิตร	ยศมาว	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	คำใหญ่	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์
152	นาง	นัจฉรินทร์	พีระญาอานนท์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบจ.	นครสวรรค์	นครสวรรค์	นครสวรรค์
153	น.ส.	นัฐฉลาดี	เที่ยงน้อย	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	บ้านแก่ง	ตรอน	อุดรดิษฐ์
154	น.ส.	นัทธิกานต์	เสาร์สุข	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	เขาฉกรรจ์	เขาฉกรรจ์	สระแก้ว
155	นาง	นันทนา	พิพัฒน์ผล	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	ลานสกา	ลานสกา	นครศรีธรรมราช
156	นาง	นันทนา	โกคินมาศ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	สันกำแพง	สันกำแพง	เชียงใหม่
157	น.ส.	นันทนา	สมุทรทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบจ.	สุรินทร์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์
158	น.ส.	สุวรรณี	งามขำ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบจ.	สุพรรณบุรี	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี
159	น.ส.	นาฎยา	ช่วยเนิน	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	ศาลาลัย	สามร้อยยอด	ประจวบคีรีขันธ์
160	นาง	นาตยา	เวียงนนท์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทม.	ทับทิม	แก่งคอย	สระบุรี
161	น.ส.	นาถนภา	หลงเอ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	สิเกา	สิเกา	ตรัง
162	นาง	นาทยา	ส่งขุ้ย	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบจ.	พัทลุง	เมืองพัทลุง	พัทลุง
163	นาง	น้ำผึ้ง	เชิงเขา	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	บางชัน	ขลุง	จันทบุรี
164	น.ส.	นิตยา	บุญทีช	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	โนนสุวรรณ	โนนสุวรรณ	บุรีรัมย์
165	น.ส.	นิตยา	สมาน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทม.	วารินชำราบ	วารินชำราบ	อุบลราชธานี

โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ระหว่างวันที่ 2 - 8 มีนาคม 2562

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ที่		ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	อบท.	สังกัด	อำเภอ	จังหวัด
166	นาง	นิตยา	เอมกลาง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ธารปราสาท	โนนสูง	นครราชสีมา
167	นาย	นิธิศ	กุลนารัตน์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	ชุมช้าง	โพธาราม	หนองคาย
168	นาง	นิภาพร	ชาวแกลง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	วันยาว	ขลุง	จันทบุรี
169	น.ส.	นุจริย์	บุญยกร	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทน.	นครสวรรค์	นครสวรรค์	นครสวรรค์
170	น.ส.	นุจรีรัตน์	เมืองสอน	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	ชัยสมบุญ	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น
171	นาง	นุชจรินทร์	ผ่องใสวงศ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	สามกอ	เสนา	ยา
172	น.ส.	นุชจรี	เกาะสมบัติ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	ธาตุ	วารินชำราบ	อุบลราชธานี
173	น.ส.	นุชนาฏ	นุ้ยขาว	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบจ.	สงขลา	เมืองสงขลา	สงขลา
174	น.ส.	นุสรุา	หงษ์ประเสริฐ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	ลูกแก	ท่ามะกา	กาญจนบุรี
175	นาง	เนตนาภา	ทองขาว	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	โคกवान	ละหานทราย	บุรีรัมย์
176	นาง	บัวรีน	ยางสุด	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	พระยีน	พระยีน	ขอนแก่น
177	น.ส.	บุญสม	เพ็ชรศิริ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	ในเมือง	พิชัย	อุดรดิถ์
178	น.ส.	บุศรินทร์	คุ้มจันทร์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	หนองบัว	บ้านค่าย	ระยอง
179	น.ส.	บุษฎี	อ่ำเอี่ยม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทม.	สุโขทัยธานี	เมืองสุโขทัย	สุโขทัย
180	น.ส.	บุษบา	แลสันกลาง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	ห้วยสัก	เมืองเชียงราย	เชียงราย
181	น.ส.	บุษราคัม	มวลมุลตรี	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทม.	บ้านดุง	บ้านดุง	อุดรธานี
182	นาย	ปฏิสนธิ์	เดชศรี	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทม.	จันทนิมิต	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี
183	นาง	ปฐมพร	อูดบัววงศ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	ห้วยป่าหวาย	พระพุทบาท	สระบุรี
184	นาย	ปณัฐพงศ์	ขอนแก่นกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	เวียงปางคำ	แม่สาย	เชียงราย
185	น.ส.	ปณิชา	ไชยเชษฐ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ทรายมูล	สว่างแดนดิน	สกลนคร
186	น.ส.	ปนัดดา	คลังสิน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	บางกะจะ	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี
187	น.ส.	ปนัดดา	พลปัดพี	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ขามเฒ่า	โนนสูง	นครราชสีมา
188	นาง	พรรณพัชร	ต้นติวศิริกรรม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	พังราด	แกลง	ระยอง
189	นาง	ประกายแก้ว	ผุยพัฒน์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	ป่ามะนาว	บ้านฝาง	ขอนแก่น
190	น.ส.	ประภาลักษณ์	รัตนศักดิ์ศิริฎ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	โพหนอง	โพหนอง	ร้อยเอ็ด
191	น.ส.	ปรารถนา	เกตูปาน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	นางแล	เมืองเชียงราย	เชียงราย
192	น.ส.	ปรียามาศ	กุยอดดา	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	หนองโก	กระนวน	ขอนแก่น
193	นาง	ปรียาภรณ์	จันทนะ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	บ้านต้า	เมืองพะเยา	พะเยา
194	นาย	ปัญญา	สุดตะนา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	เขาวไร่	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม
195	นาง	ปัทมา	สันติตรานนท์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	เมืองเก่า	เมืองสุโขทัย	สุโขทัย
196	นาง	ปารณีย์	ศรีวิไชย	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	ต้า	ขุนตาล	เชียงราย
197	นาง	ปิยพร	รัตนะรัต	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	วังกวาง	น้ำหนาว	เพชรบูรณ์
198	น.ส.	ปิยะนุช	ปัญญาดี	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร

โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ระหว่างวันที่ 2 - 8 มีนาคม 2562

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ที่		ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	อบท.	สังกัด	อำเภอ	จังหวัด
199	น.ส.	ปยุณนุช	จอมเงิน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ธงชัยเหนือ	ปักธงชัย	นครราชสีมา
200	น.ส.	ปยุณยาพร	ทองแก้วเกิด	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบจ.	ช	นครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช
201	น.ส.	ผกามาศ	อิมคำ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	ลำน้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น
202	หญิง	ผการัตน์	ดีดวงพันธ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบจ.	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร
203	น.ส.	ผ่องนภา	อยู่หาญ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทม.	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี
204	นาย	พงษ์พิพัฒน์	ดอกจื่อ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	แม่คำ	แม่จัน	เชียงราย
205	นาง	พนิตานันท์	กรรณิกา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	แม่ยาว	เมืองเชียงราย	เชียงราย
206	น.ส.	พยอม	เจริญรอย	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	หนองกินเพล	วารินชำราบ	อุบลราชธานี
207	น.ส.	พรवीณ์	จ่องบุญ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบจ.	กำแพงเพชร	กำแพงเพชร	กำแพงเพชร
208	น.ส.	พรพรรณ	คำภู	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ท่าจะหลุง	โชคชัย	นครราชสีมา
209	น.ส.	พรพรรณ	จันทร์ตาธรรม	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	เวียงหัว	พาน	เชียงราย
210	นาย	พรพรหม	พรหมพิจารณ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	ช้างเผือก	เมืองเชียงใหม่	เชียงใหม่
211	น.ส.	พรรณทิพย์	เลื่อนฉวี	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	พะโต๊ะ	พะโต๊ะ	ชุมพร
212	น.ส.	พรรณนิภา	หมื่นสา	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	หนองแสง	วาปีปทุม	มหาสารคาม
213	นาง	พวงชมพู	โพธิ์ทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบจ.	ยโสธร	เมืองยโสธร	ยโสธร
214	น.ส.	พัศตร์วิภา	รัตนบิดา	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	ภูเวียง	ภูเวียง	ขอนแก่น
215	น.ส.	พัชร์ศศิ	ศรีประยูรณะกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทม.	ท่าช้าง	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี
216	นาง	พัชราภา	เมธาวิ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	เหล่าปอแดง	เมืองสกลนคร	สกลนคร
217	น.ส.	พัชราวรรณ	อารีย์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	แม่สาย	แม่สาย	เชียงราย
218	น.ส.	พัฒน์วดี	ผิวนวล	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	แม่เป็น	แม่เป็น	นครสวรรค์
219	น.ส.	พิชชาพร	พุดิมา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ดงมหาวัน	เวียงเชียงรุ้ง	เชียงราย
220	น.ส.	พิชญากร	บาลโส	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	พนมรุ้ง	เกียรติ	บุรีรัมย์
221	น.ส.	พิชญากัด	โสภายิ่ง	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	บ้านนา	แก่ง	ระยอง
222	น.ส.	พิชามณูช	อ่อนใส	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	ชะยูง	อุทุมพรพิสัย	ศรีสะเกษ
223	น.ส.	พินทิพย์	เมืองพิน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	ห้องแซง	เลิงนกทา	ยโสธร
224	น.ส.	พิมนภา	วิบูลกิจ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	วัดขุ่น	สิงหนคร	สงขลา
225	น.ส.	พิมพัทยา	อิมพัฒน์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	ลาดพัฒนา	มหาสารคาม	มหาสารคาม
226	น.ส.	พิศชาภรณ์	นาแรมงาม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	นาอาน	เมืองเลย	เลย
227	นาง	พิศมัย	เดชสถิตย์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	ท่าช้าง	บางกล่ำ	สงขลา
228	น.ส.	ไพริน	โยงกาศ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	น้ำเลา	ร้องกวาง	แพร่
229	นาย	ไพโรจน์	จิระกาญจนกิจ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ท่าช้าง	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี
230	น.ส.	ไพลิน	แพรวตะคุ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	กงไกรลาศ	กงไกรลาศ	สุโขทัย
231	น.ส.	ภรภัทร	นิมิตชัยสกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	สันทราย	แม่จัน	เชียงราย

โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ระหว่างวันที่ 2 - 8 มีนาคม 2562

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ที่		ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	อปท.	สังกัด	อำเภอ	จังหวัด
232	นาง	ภัคชัญญา	บุญโสภณ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	ห้วยยาง	คอนสาร	ชัยภูมิ
233	หญิง	ภัททิยา	พันธ์อุดม	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทม.	หนองสำโรง	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี
234	น.ส.	ภัทรนิษฐ์	ดวงคำฟู	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทม.	แม่เหียะ	เมืองเชียงใหม่	เชียงใหม่
235	น.ส.	ภัทรวดี	วิบูลสมบัติ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ทุ่งกว่าว	เมืองปาน	ลำปาง
236	น.ส.	ภัทรวดี	ศรีมูล	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	ดอนศิลา	เวียงชัย	เชียงราย
237	นาง	ภัทรวรรณ	ชัยเกียรติชัยพร	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	หนองบัวศาลา	นครราชสีมา	นครราชสีมา
238	นาง	ภาวนา	เทพเนาว์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	แก่นฝาง	บ้านฝาง	ขอนแก่น
239	นาง	มณีพรรณ	จันทสุริวงศ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	รัชฎา	เมืองภูเก็ต	ภูเก็ต
240	น.ส.	มณีวัลย์	ชาติเจริญศิลป์สุข	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทม.	ศิลา	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น
241	น.ส.	มนต์นัทธ์	ศิระจิราวัชร	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	บ้านเสี้ยว	นาหว้า	นครพนม
242	นาง	มนภัทร	บัวสุดตา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	บางกร่าง	เมืองนนทบุรี	นนทบุรี
243	น.ส.	มนฤดี	ใจอยู่	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	น้ำคำ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ
244	น.ส.	มนฤทัย	เพชรโสภณกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ธารละหลอด	พิมาย	นครราชสีมา
245	นาง	มรกต	ลาวช่าง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบจ.	ร้อยเอ็ด	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด
246	นาง	มลชญา	คำเพ็ญ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	ยางคราม	ดอยหล่อ	เชียงใหม่
247	น.ส.	มลพิลา	กันขุนทด	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	หนองปล่อง	ชำนิ	บุรีรัมย์
248	นาย	มานะ	อุบล	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	ไม้เรียง	ฉวาง	นครศรีธรรมราช
249	น.ส.	มานิดา	คำภู	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	สวนหม่อน	มัญจาคีรี	ขอนแก่น
250	นาง	มาริสา	หมูธิมา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	น้ำข่า	สูงเม่น	แพร่
251	น.ส.	มาลา	พรมอด	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบจ.	บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ
252	น.ส.	มาสวจุ	จันสวาท	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทม.	วังน้ำเย็น	วังน้ำเย็น	สระแก้ว
253	นาง	เมทีนี	เข็มทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบจ.	สระบุรี	เมืองสระบุรี	สระบุรี
254	น.ส.	ยุพดี	พหลศิษย์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	บ้านฉาง	บ้านฉาง	ระยอง
255	น.ส.	ยุพดี	รอดเจริญ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ตะกาดเจ้า	ท่าใหม่	จันทบุรี
256	น.ส.	ยุพเยาว์	เดชขุน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	กันทรารมย์	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ
257	น.ส.	ยุพาภรณ์	ทองไทย	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทม.	แจระแม	อุบลราชธานี	อุบลราชธานี
258	น.ส.	ยุพิน	ดีประสอน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ทุ่งโพธิ์	นาดี	ปราจีนบุรี
259	นาง	ยุพิน	พูนเพิ่ม	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด
260	น.ส.	รวินันท์	จันทร์พูล	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	ท่าเสด็จ	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี
261	นาง	ระวีวรรณ	วัลลภัทกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	วัดโบสถ์	วัดโบสถ์	พิษณุโลก
262	นาง	รัชณีวรรณ	ท้ายเรือคำ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	ท่าข้าวเปลือก	แม่จัน	เชียงราย
263	น.ส.	รัชนิกร	พันธวิไล	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	คำเนียม	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ
264	น.ส.	รัตนา	โพธิ์ศรี	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ดอนหัน	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น

โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ระหว่างวันที่ 2 - 8 มีนาคม 2562

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ที่		ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	อปท.	สังกัด	อำเภอ	จังหวัด
265	น.ส.	ราตรี	ชัยยะ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	บ่อ	ชลุง	จันทบุรี
266	น.ส.	รุ่งทิพย์	บุตรวิชา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ทุ่งกระเต็น	หนองกี่	บุรีรัมย์
267	นาง	รุ่งทิวา	ไชยจันทร์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	ปลาไหล	วาริชภูมิ	สกลนคร
268	นาง	รุ่งทิวา	นาคพิพัฒน์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	หนองจ่อม	สันทราย	เชียงใหม่
269	น.ส.	รุ่งรัตน์	ฉินนะโสต	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	นาป่า	เมืองชลบุรี	ชลบุรี
270	นาง	ละเอียด	โนนสุวรรณ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ซอนไพร	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์
271	น.ส.	ลาวัลย์	วันดี	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	เวียง	เชียงแสน	เชียงราย
272	นาง	ลำไพ	นันทวิเขตพงษ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	โนนข่า	พล	ขอนแก่น
273	น.ส.	วงศ์พระจันทร์	ปิ่นทะวงศ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	หนองแวงใต้	วานรนิวาส	สกลนคร
274	นาง	วงเดือน	ศรีสุวรรณ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	สว่าง	โพหนอง	ร้อยเอ็ด
275	น.ส.	วรรณพร	สว่างหล้า	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบจ.	สมุทรสงคราม	สมุทรสงคราม	สมุทรสงคราม
276	นาง	วรรณภา	คำพานิช	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	เกล็ดแก้ว	สัตหีบ	ชลบุรี
277	นาง	วราพร	ทัฬหธานี	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	โคกสูง	หนองหาน	อุดรธานี
278	น.ส.	วราพร	พรหมมาลา	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	วังผาง	เวียงหนองล่อง	ลำพูน
279	น.ส.	วราภรณ์	แสงจันทร์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	แม่ข้าวต้ม	เมืองเชียงราย	เชียงราย
280	น.ส.	วรินทร์พร	พิพัชรจารุกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	บ้านคลอง	เมืองพิษณุโลก	พิษณุโลก
281	นาง	วริยา	เรืองศรีมัน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	อิสาน	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์
282	น.ส.	วลัยพรรณ	ศรีสำราญ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	คำบ่อ	วาริชภูมิ	สกลนคร
283	น.ส.	วศนี	เขี้ยวสง่า	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	ดอนทราย	ควนขนุน	พัทลุง
284	น.ส.	วสุนันท์	จันทรานุสนธิ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	เบิกไพร	บ้านโป่ง	ราชบุรี
285	นาย	วัชรพงษ์	บุญเรือง	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	โคกสว่าง	หนองกี่	บุรีรัมย์
286	นาย	วัชรินทร์	แห่งนี้้อย	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	นาฮี	อากาศอำนวย	สกลนคร
287	น.ส.	วัฒนาภรณ์	ศรีวิชัย	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ม่วงคำ	พาน	เชียงราย
288	น.ส.	วันทนา	กระดุมพรรค	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	เนินสูง	ท่าใหม่	จันทบุรี
289	น.ส.	วันวิสา	อวยชัย	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทม.	ร้อยเอ็ด	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด
290	น.ส.	วาสนา	มาตริศรีหา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	นาม่อง	กุดบาก	สกลนคร
291	น.ส.	วาสิตา	คุณธรรมาภรณ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทน.	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	นนทบุรี
292	น.ส.	วิจิตรา	พิมพ์พันธ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	ท่าอุเทน	ท่าอุเทน	นครพนม
293	น.ส.	วิชดา	ประชุมทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ชัยเกษม	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์
294	น.ส.	วิภาดา	อุดมจิตร	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	พระกลางทุ่ง	ธาตุพนม	นครพนม
295	นาง	วิภารัตน์	ชันทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทม.	ควนลิ่ง	หาดใหญ่	สงขลา
296	นาง	วิภารัตน์	วิจิตรพันธ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทม.	กำแพงเพชร	รัตภูมิ	สงขลา
297	น.ส.	วิลัยรัตน์	ชะจัดโรคา	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	แคนดง	แคนดง	บุรีรัมย์

โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ระหว่างวันที่ 2 - 8 มีนาคม 2562

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ที่		ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	อปท.	สังกัด	อำเภอ	จังหวัด
298	น.ส.	วิลาวัลย์	โสฬล	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	บางโขมด	บ้านหมอ	สระบุรี
299	นาง	วิลาวัลย์	ศรีนาคพะเนา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	หนองระเวียง	นครราชสีมา	นครราชสีมา
300	นาง	ศรีัญญา	เรือนแก้ว	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบจ.	สุพรรณบุรี	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี
301	น.ส.	ศรัณย์ชนกม	เจริญรัตน์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ไร่ส้ม	เมืองเพชรบุรี	เพชรบุรี
302	น.ส.	ศรีมันัส	สีปมา	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	กุดจอก	บัวใหญ่	นครราชสีมา
303	นาง	ศรุดา	นามเทพ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบจ.	มหาสารคาม	มหาสารคาม	มหาสารคาม
304	นาง	ศิริพร	สิทธิเชน	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	บางขัน	บางขัน	นครศรีธรรมราช
305	นาง	ศิริลักษณ์	พงษ์ประเสริฐ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	หนองแวง	พระยืน	ขอนแก่น
306	น.ส.	ศิริวรรณ	โสปิยะ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	คูหาใต้	รัตภูมิ	สงขลา
307	น.ส.	ศุภลักษณ์	พิริยะศาสตร์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบจ.	ตราด	เมืองตราด	ตราด
308	นาง	สมใจ	ยอดทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบจ.	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต	ภูเก็ต
309	น.ส.	สมใจ	โสขุมา	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทม.	บางระจัน	บางระจัน	สิงห์บุรี
310	น.ส.	สมถวิล	ควรสุข	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	เมืองหลวง	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ
311	นาย	สมพงษ์	เทพวรรณ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	ทองผาภูมิ	ทองผาภูมิ	กาญจนบุรี
312	นาง	สมพร	มาคิน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	แว่นาง	มหาสารคาม	มหาสารคาม
313	นาย	สัญญา	เศษฐี	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	บ้านเป็ด	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น
314	นาย	สายันต์	สุขโสสม	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบจ.	บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ
315	น.ส.	สาระภี	เดมิศักดิ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ห้วยงึม	พาน	เชียงราย
316	น.ส.	สาวนมาส	แพทย์รังษิ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี
317	น.ส.	สาวิตรี	ทาดี	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	บ้านเอื้อม	เมืองลำปาง	ลำปาง
318	น.ส.	สาวิตรี	วรรณเพ็ญศรี	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	ท่าสาย	เมืองเชียงราย	เชียงราย
319	น.ส.	สินีนานฎ	วรพันธ์ุ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทม.	วิเชียรบุรี	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์
320	น.ส.	สิริกกร	แก้วสว่าง	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบจ.	ลพบุรี	เมืองลพบุรี	ลพบุรี
321	น.ส.	สิริณัฐ	ไชยชนะ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	ห้วยซ้อ	เขียงของ	เชียงราย
322	น.ส.	สิรินลิน	วิมุกตายน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	สิงห์	แหลมสิงห์	จันทบุรี
323	น.ส.	สุกัญญา	บำรุงบ้าน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	แสลง	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี
324	นาง	สุกัญญา	เมฆขุนทด	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	หนองเสาเล้า	ชุมแพ	ขอนแก่น
325	นาง	สุกัญญา	ศรีเล็กดี	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ลำพญา	บางเลน	นครปฐม
326	น.ส.	สุกัญญา	โถมงาม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	คลองทราย	นาทวี	สงขลา
327	น.ส.	สุคนธ์ทิพย์	ทาแก้ว	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	แม่แรง	ป่าซาง	ลำพูน
328	นาง	สุจิตร์ตัน	ศรีแผลง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทม.	บ้านทุ่ม	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น
329	น.ส.	สุจิตรา	แนบชิด	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบจ.	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร
330	น.ส.	สุชาดา	เพิ่มพูล	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบจ.	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	ชลบุรี

โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ระหว่างวันที่ 2 - 8 มีนาคม 2562

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ที่		ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	อปท.	สังกัด	อำเภอ	จังหวัด
331	นาง	สุณี	สุยะเหล็ก	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	บ้านกลาง	เมืองลำพูน	ลำพูน
332	นาง	สุธิดา	ช่างรักษา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	หนองบัว	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี
333	น.ส.	สุธิษา	เพ็งศรี	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	หนองไข่น้ำ	นครราชสีมา	นครราชสีมา
334	นาง	สุปราณี	ไชยเกตุ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	น้ำอ้อม	กระนวน	ขอนแก่น
335	นาง	สุปรีดา	ณ พัทลุง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบจ.	พัทลุง	เมืองพัทลุง	พัทลุง
336	น.ส.	สุพรรณษา	คุณรัตน์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	เกาะช้าง	แม่สาย	เชียงราย
337	น.ส.	สุพัชรา	ดุก่อง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	เสวียด	ท่าฉาง	สุราษฎร์ธานี
338	น.ส.	สุพาภรณ์	สีเพ็ง	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	ห้วยชัน	อินทร์บุรี	สิงห์บุรี
339	นาง	สุภาณรี	ไทยโกษา	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	ชัยนาม	วังทอง	พิษณุโลก
340	น.ส.	สุภาณัน	สมอหมอบ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	บ้านไผ่	บ้านไผ่	ขอนแก่น
341	น.ส.	สุภาภรณ์	รอดคุ้ม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	บ้านสวน	เมืองสุโขทัย	สุโขทัย
342	น.ส.	สุภาภรณ์	อุดม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	โคกสำราญ	บ้านแฮด	ขอนแก่น
343	นาง	สุภาวดี	มะโนสุข	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	หนองเรือ	โนนสัง	หนองบัวลำภู
344	น.ส.	สุภาวรรณ	เลิศคำแก้ว	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	เจริญเมือง	พาน	เชียงราย
345	น.ส.	สุมาลี	วิศรุตเวสสะภู	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	ทุ่งช้าง	ทุ่งช้าง	น่าน
346	นาง	สุเมทสา	พิสุตปัญญาทร	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	บ้านโพธิ์	นครราชสีมา	นครราชสีมา
347	น.ส.	สุวรรณา	แก้วหัสดี	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	เกาะขนุน	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา
348	น.ส.	สุวรรณี	ถาวร	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	หนองขนาน	เมืองเพชรบุรี	เพชรบุรี
349	น.ส.	สุวรินทร์	คนว่อง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ป่าหวายนั่ง	บ้านฝาง	ขอนแก่น
350	น.ส.	สุวิมล	คนบุญ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	สะอาด	น้ำพอง	ขอนแก่น
351	น.ส.	สุวิสา	เรืองธรรม์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	รายณ์	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี
352	นาง	เสาวนีย์	ขวัญใจ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	โนนท่อน	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น
353	น.ส.	แสงเดือน	ประดิษฐปรีชา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ละหานทราย	ละหานทราย	บุรีรัมย์
354	นาง	แสงทอง	ชินแพ้น	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	โนนศิลา	โนนศิลา	ขอนแก่น
355	น.ส.	โสพิศนิษา	ธาดูอินจันทร์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	ศรีดอนชัย	เชียงของ	เชียงราย
356	น.ส.	โสภี	คุ้มภัย	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทน.	ศักดิ์	ศรีราชา	ชลบุรี
357	นาง	โสมาวดี	โสมศรีแพง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทม.	ศรีสะเกษ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ
358	น.ส.	หทัยรัตน์	ขัติวงษ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	โป่งงาม	แม่สาย	เชียงราย
359	น.ส.	เหมือนฝัน	พรหมมา	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	เมืองปาน	เมืองปาน	ลำปาง
360	นาย	องอาจ	เสื่อเหลือง	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทน.	นครสวรรค์	นครสวรรค์	นครสวรรค์
361	น.ส.	อณูภา	เหลืองสะอาดกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	ไม้งาม	เมืองตาก	ตาก
362	นาย	อดิศักดิ์	คันธนู	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	โนนสัง	โนนสัง	หนองบัวลำภู
363	นาย	อธิภัทร	เที่ยงตรง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	แม่สำ	ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย

โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ระหว่างวันที่ 2 - 8 มีนาคม 2562

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ที่		ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	อปท.	สังกัด	อำเภอ	จังหวัด
364	น.ส.	อนงค์	สีพลไกร	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	บ้านค้อ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น
365	น.ส.	อภิรดี	เฉลิมมิตร	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบจ.	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต	ภูเก็ต
366	นาย	อภิรศักดิ์	วงศ์ทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	ทุ่งตะไคร	ทุ่งตะโก	ชุมพร
367	น.ส.	อมรรัตน์	ทัดเที่ยงนิกร	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	โนนสำราญ	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา
368	น.ส.	อมรรัตน์	อินทรศร	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	บ้านจาน	พุทไธสง	บุรีรัมย์
369	น.ส.	อมรรวรรณ	บุรีชัย	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	วังสวาบ	ภูผาม่าน	ขอนแก่น
370	นาง	อรพิน	ตะนัน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร
371	นาง	อรพินธ์	องค์สกุลชูวงศ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ชีวาน	พิมาย	นครราชสีมา
372	นาง	อรอนงค์	ศรีวงษ์ชัย	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	ท่านางแนว	เวียงชัย	ขอนแก่น
373	น.ส.	อรอนงค์	ศุภเศวตสรรค์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทม.	นาสาร	บ้านนาสาร	สุราษฎร์ธานี
374	น.ส.	อลิศา	อุปศรี	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทม.	เมืองพล	พล	ขอนแก่น
375	น.ส.	อ้อยทิพย์	แสงประสิทธิ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบจ.	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต	ภูเก็ต
376	น.ส.	อังคณา	ออดยาดิ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	บางน้ำเขียว	พรหมบุรี	สิงห์บุรี
377	นาง	อัจฉรา	คำลือ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	เชียงใหม่	เชียงใหม่	พะเยา
378	น.ส.	อัจฉรา	ไชยณรงค์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	ห้วยบง	ด่านขุนทด	นครราชสีมา
379	น.ส.	อัจฉรา	สายดั่ง	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	เวียงกาหลง	เวียงป่าเป้า	เชียงราย
380	นาง	อัจฉราภรณ์	ทองทวี	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	หนองหมี	ราชเีล	ศรีสะเกษ
381	นาง	อัจฉราภรณ์	สว่างเต็ม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	ป่าซาง	แม่จัน	เชียงราย
382	นาง	อัญชลี	เกตุงาม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	หนองละลอก	บ้านค่าย	ระยอง
383	นาง	อัญชลี	พรหมมาลี	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	แม่ไร่	แม่จัน	เชียงราย
384	นาง	อัญชลี	มณีชัย	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	แม่เจดีย์ใหม่	เวียงป่าเป้า	เชียงราย
385	น.ส.	อัญชณา	ยะฝัน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	บ้านเหล่า	เวียงเชียงรุ้ง	เชียงราย
386	น.ส.	อาทิตยาพร	พัฒนาศุณย์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	อบต.	น้ำจืด	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น
387	น.ส.	อาภาภรณ์	เกษอุบล	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบจ.	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี
388	น.ส.	อาภาภรณ์	ทับศรี	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบจ.	มหาสารคาม	มหาสารคาม	มหาสารคาม
389	น.ส.	อารีย์	เต็นเพชรหนอง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	หนองธง	ป่าบอน	พัทลุง
390	น.ส.	อารีย์	แสนสมบัติ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	เวียงชัย	เวียงชัย	เชียงราย
391	น.ส.	อารีรัตน์	คำจัน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทม.	ระนอง	เมืองระนอง	ระนอง
392	น.ส.	อำพร	ไพยะราช	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	โป่งแพะ	แม่ลาว	เชียงราย
393	น.ส.	อำไพ	ช่างปัด	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	สิริเวียงชัย	เวียงชัย	เชียงราย
394	นาง	อำภา	พันธุ์รัตน์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทต.	บ้านธิ	บ้านธิ	ลำพูน
395	นาง	อิสยาภรณ์	กิตติดินทร์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	หินเหล็กไฟ	คูเมือง	บุรีรัมย์
396	นาง	อุตมลักษณ์	คงแสนแก้ว	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	คูน้อย	พิมาย	ร้อยเอ็ด

โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ระหว่างวันที่ 2 - 8 มีนาคม 2562

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ที่		ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	อปท.	สังกัด	อำเภอ	จังหวัด
397	นาง	อุทัย	สุวรรณ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบจ.	เพชรบูรณ์	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์
398	นาง	อุบล	ขุนทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบจ.	นครศรีธรรมราช	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช
399	นาง	อุไรลักษณ์	ออสปอนพันธ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	ทพ.	นครศรีธรรมราช	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช
400	น.ส.	อุไรวรรณ	ชัยมงคล	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	อบต.	โคกสว่าง	เมืองสระบุรี	สระบุรี
401	น.ส.	แอนนา	วรรณอุดม	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ทต.	นากลาง	นากลาง	หนองบัวลำภู